



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ
ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวทัศนีย์ ไหลหาโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๗)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางสาวกระเกด เรือนเงิน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๑๙๙)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๓	นางนันทิสรา สุทธิดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๑)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่งจำนวน (บาท)
๔	นางธารินี พงศ์พรอนันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๐)	กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประพาศน์ รัชตะสัมพันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวทัศนีย์ ไหลหาโคตร
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน(ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๗๙๔๖๘</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวทัศนีย์ ไหลหาโคตร
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะหายใจเร็วชั่วคราว

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖วัน(ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล(ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๐๗)

สังกัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดเพศชาย HN : ๑๑๖๓๔/๕๕ AN : ๕๒๗๓/๕๕ มารดาครรภ์แรก อายุครรภ์ ๓๘ สัปดาห์ ฝากครรภ์โรงพยาบาล สิรินธร ทารกคลอด วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๑.๒๕ น. น้ำหนักตัวแรกคลอด ๓,๒๑๐ กรัม ยาว ๕๔ เซนติเมตร เส้นรอบศีรษะ ๓๑ เซนติเมตร ขณะคลอดรกพันคอ ๑ รอบ ประเมิน Apgar score ที่ ๑ นาที ๗ คะแนน หักสี ๒ คะแนน และ tone ๑ คะแนน ประเมิน Apgar score ที่ ๕ นาที ๑๐ คะแนน วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๖ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๔๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๖๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนปลายนิ้วได้ ร้อยละ ๙๘ เจาะน้ำตาลในเลือด DTX ๕๒ mg% ดูแลให้ได้รับสารน้ำ ๑๐ % D/W ทางหลอดเลือดดำ อัตราการไหล ๘ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง งดนมตามแผนการรักษา และส่งตัวทารกมารับการรักษาต่อที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม แรกรับที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๒๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๙๒ ครั้งต่อนาที ลักษณะการหายใจเบาเร็ว วัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนปลายนิ้วได้ ร้อยละ ๙๙ ความดันโลหิต ๖๔/๓๘ มิลลิเมตรปรอท แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะหายใจเร็วชั่วคราว (Transient Tachypnoea Of Newborn,TTNB) สังเกตอาการในตู้อบเด็ก เจาะเลือดตรวจ CBC เอกซเรย์ปอด ให้ออกซิเจนผ่านกล่องครอบศีรษะ ให้อาปฏิชีวนะ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ดูแลให้ทารกได้รับนมอย่างเพียงพอ ได้รับการส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลือง ติดตามประเมินผลการพยาบาลและเยี่ยม ๖ ครั้ง ข้อวินิจฉัยการพยาบาลคือมีโอกาสเกิดภาวะร่างกายพร่องออกซิเจนเนื่องจากการหายใจไม่มีประสิทธิภาพให้การพยาบาลมีภาวะติดเชื้ในร่างกาย อาจได้รับสารน้ำและอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย มีภาวะตัวเหลือง บิดามารดามีความวิตกกังวลในการเจ็บป่วยของบุตร บิดามารดาขาดความรู้และความมั่นใจในการดูแลบุตร ข้อวินิจฉัยการพยาบาลทั้งหมดได้รับการแก้ไข ทารกไม่มีอาการหอบเหนื่อย ฟังเสียงปอดสองข้างได้ยินเสียงปกติ ไม่มีไข้ ทารกตื่นดี ร้องเสียงดัง ดูคนมได้ดี ไม่มีอาการตัวเหลือง แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาอยู่ในความดูแล ๖ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. บุคลากรประจำหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสามารถนำแนวทางการ ดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะหายใจเร็วชั่วคราวไปใช้ในการให้การพยาบาลได้
๒. ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะหายใจเร็วชั่วคราวได้รับการดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
๓. ญาติผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรักษา

๒ ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ เรื่อง แผ่นพับแนวทางการดูแลทารกสำหรับพ่อแม่มือใหม่

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บิดามารดามีความรู้เรื่องการดูแลทารกในกิจวัตรประจำวัน

๒. เพื่อให้บิดามารดามีความรู้ เรื่อง ภาวะปกติและผิดปกติในทารก

เป้าหมาย

บิดามารดาคาดลดบุตรคนแรกที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวช กรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บิดามารดามีความมั่นใจในการดูแลทารก

๒. ทารกได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

๓. บิดามารดาสามารถดูแลกิจวัตรประจำวันของทารกได้อย่าง ถูกต้อง เช่น การอาบน้ำ การทำความสะอาด
สะอาดสะอาด การให้นม เป็นต้น

๔. บิดามารดาสามารถสังเกตภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารกได้

